



ประกาศเทศบาลตำบลโรงช้าง
เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อติดต่อขอรับบริการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโรงช้าง

ตามข้อ ๑๗ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ และตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อน
การปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบ
มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จาก
ประชาชน) ตามสำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และกฎหมาย
ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลโรงช้าง และการติดต่อราชการของเทศบาลตำบลโรงช้างเป็นไปตามคำสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระ
ของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลโรงช้าง
ได้มีคำสั่งให้พนักงานเทศบาลตำบลโรงช้างหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้

๑. ห้ามพนักงานเทศบาลตำบลโรงช้างหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสำเนาเอกสารสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ติดต่อขอรับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโรงช้าง

๒. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบคำขอ
ให้พนักงานเทศบาลตำบลโรงช้างหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทาง
ราชการดังกล่าว เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือสำเนาเอกสารทางราชการนั้น มาเพื่อใช้ประกอบคำขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความ
ประสงค์ที่จะนำเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานเทศบาลตำบลโรงช้างหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบ
คำขอด้วยตนเอง

๓. กรณีจำเป็นและต้องการสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ให้พนักงานเทศบาล
ตำบลโรงช้างหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิด
จากการจัดทำสำเนาเอกสารผู้ขอรับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโรงช้าง

๔. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ใช้ สำเนาบัตรประชาชนของผู้ของผู้มอบอำนาจ
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางอัญชวรัตน์ บรรจงพินิจ)
นายกเทศมนตรีตำบลโรงช้าง